

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN TUY PHƯỚC**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 761 /UBND-TL

Tuy Phước, ngày 17 tháng 9 năm 2014

V/v công tác kiểm tra, đánh giá  
thực trạng về đảm bảo an toàn các  
hồ chứa nước trên địa bàn huyện

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định

Thực hiện Văn bản số 3114/SNN-TL ngày 29/8/2014 của Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định về việc tăng cường công tác kiểm tra, quản lý đảm bảo an toàn các hồ chứa nước.

Sau khi tổ chức kiểm tra, đánh giá thực trạng an toàn các hồ chứa nước trên địa bàn huyện cùng chính quyền địa phương có hồ chứa nước, UBND huyện Tuy Phước báo cáo về thực trạng các hồ chứa nước, cụ thể như sau:

- Huyện Tuy Phước có 4 hồ chứa nước thủy lợi nhỏ, tổng dung tích là 2,5 triệu m<sup>3</sup>, trong những năm qua được sự quan tâm của UBND tỉnh và các Sở, ngành của tỉnh đã đầu tư nguồn vốn cho UBND huyện Tuy Phước triển khai xây dựng một số công trình thủy lợi lớn trên địa bàn huyện, đã hạn chế những thiệt hại về tính mạng và tài sản của nhân dân trong mùa mưa bão, góp phần phát triển kinh tế, xã hội. Trong đó chú trọng đầu tư sửa chữa, nâng cấp các công trình hồ chứa nước bao gồm: Hồ Cây Thích, hồ Hóc Ké, hồ Cây Da.

- Hiện nay, 03 hồ chứa nước: hồ Cây Thích, hồ Cây Da thuộc xã Phước Thành, hồ Hóc Ké thuộc xã Phước An đã đưa vào sử dụng và đảm bảo tích nước để phục vụ sản xuất trong vùng đồng thời đảm bảo an toàn công trình trong mùa mưa bão. Hiện tại, chính quyền 02 xã đã củng cố, thành lập Ban chỉ huy PCTT cho các công trình hồ chứa trên, đã xây dựng phương án bảo đảm an toàn cho các hồ chứa trong mùa mưa bão, đồng thời chỉ đạo các chủ hồ thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, khi có mưa lớn kéo dài cử cán bộ trực 24/24h nhằm phát hiện và xử lý ngay khi có sự cố xảy ra.

- Riêng hồ chứa nước Đá Vàng thuộc xã Phước Thành đã được nhân dân cùng địa phương đầu tư xây dựng năm 1990, đến nay chưa được đầu tư sửa chữa, nâng cấp, qua kiểm tra, đánh giá hiện trạng cùng chính quyền địa phương, hiện nay Hồ chứa nước Đá Vàng qua kiểm tra xác định hồ đã bị xuống cấp, thân đập, nền đập và vai trái đập đất bị thấm khi mực nước hồ dâng cao, mái hạ lưu đập xuất hiện vùng trượt ở giữa đập với chiều dài 50m, tràn xả lũ hiện trạng là trạng tự do không chủ động cho việc tích nước và xả lũ.

Hiện nay, UBND huyện đã chỉ đạo UBND xã Phước Thành trên cơ sở phương án bảo đảm an toàn cho hồ chứa trong mùa mưa bão đã được duyệt cần chủ động tích nước hợp lý, tập kết vật tư, vật liệu PCTT tại công trình, tổ chức trực thường xuyên tại công trình hồ chứa để theo dõi và xử lý kịp thời các sự cố, nếu

phát hiện hồ có nguy cơ mất an toàn phải báo cáo ngay cho Ban chỉ huy PCTT & TKCN huyện kịp thời chỉ đạo.

Để đảm bảo an toàn hồ chứa nước Đá Vàng thuộc xã Phước Thành, đồng thời nhằm cho việc tích nước phục vụ sản xuất 35 ha đất nông nghiệp trong vùng, UBND huyện Tuy Phước đề nghị Sở nông nghiệp và PTNT Bình Định xem xét đề xuất UBND tỉnh kiến nghị Chính phủ quan tâm hỗ trợ kinh phí để thực hiện Chương trình đảm bảo an toàn hồ chứa Đá Vàng thuộc xã Phước Thành và thường xuyên tổ chức nâng cao năng lực cho đội ngũ quản lý, vận hành hồ chứa.

Trên đây là công tác kiểm tra, đánh giá thực trạng về đảm bảo an toàn các hồ chứa nước trên địa bàn huyện, UBND huyện Tuy Phước kính đề nghị lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT Bình Định quan tâm, xem xét./. 19

**Nơi nhận:**

- Như trên;

- Lưu VT.



**KT CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Trần Kỳ Quang**